

Số: /BC-SCT

Thái Bình, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022

Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường hàng hóa nhiều biến động đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Công Thương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công Thương đã đạt được những kết quả tích cực.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức các phong trào thi đua năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Bao gồm: Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào "cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thái Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025" ...

Thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh phát động trong các cuộc họp giao ban của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cuộc họp giao ban chuyên môn giữa phòng, đơn vị thuộc Sở.

Chỉ đạo các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị triển khai quán triệt sâu sắc các phong trào thi đua trên đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình.

Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động Ngành công thương được

nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự đoàn kết, thống nhất. Từ đó tạo nên sức mạnh của tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

1.2. Tổ chức hoạt động của Khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Căn cứ Biên bản họp tổng kết của Khối thi đua các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở năm 2021, Sở đã ra Thông báo công nhận đơn vị trưởng khối, phó trưởng khối năm 2022 và hướng dẫn đơn vị trưởng, phó khối triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn về hoạt động của Khối.

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

2.1. Hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương, Bộ, Tỉnh phát động

Sở Công Thương đã thực hiện tuyên truyền, triển khai phát động hưởng ứng các phong trào thi đua đến các phòng, đơn vị cơ sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành để thực hiện.

Đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Triển khai phát động hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ Công Thương theo nội dung Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CDCT ngày 10/01/2022 của Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam đến các đơn vị thuộc ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành để thực hiện. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua như: "Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam"; "Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia"; "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao"; Phong trào "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển" ...

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị tổ chức phát động.

Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua đã phát động ngay từ đầu năm; đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam 14/5. Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm, phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày truyền thống của ngành, triển khai đến toàn thể CBCC, viên chức, người lao động trong cơ quan và đến các doanh nghiệp trong ngành.

Sở Công Thương đã hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phong trào "Đưa hàng Việt về nông thôn Thái Bình" tổ chức tại xã trên địa bàn tỉnh; phong trào "cải cách hành chính": 100% thủ tục hành chính của ngành công thương được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

2.3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm.

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-SCT của Sở, ngay từ năm Đảng ủy, Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong ngành công thương đã thể hiện tinh thần phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, hoàn thành Kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 44.387 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ năm trước, đạt 46,3% kế hoạch.

Về thương mại nội địa: 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.763 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52% kế hoạch.

Về xuất khẩu: 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.080 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47,1% kế hoạch. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn đều tăng so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu: 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.112 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 61,9% kế hoạch năm. Các mặt hàng chủ lực có giá trị nhập khẩu lớn đều tăng cao so với cùng kỳ.

3. Hoạt động của Hội đồng thi đua- khen thưởng Sở

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Chỉ đạo Công đoàn Ngành công thương tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp mình, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ngành công thương năm 2022.

Ngày 31/12/2021 ban hành Kế hoạch số 34/KH-SCT-CĐN về phát động phong trào thi đua ngành Công Thương Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.

Ngày 17/02/2022, có Tờ trình số 11/TTr-SCT về việc đăng ký thi đua năm 2022.

Ngày 17/02/2022, ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên năm 2022.

Ngày 23/02/2022 ban hành Thông báo số 16/TB-HĐTĐKT của Hội đồng TĐKT Sở về việc công nhận Trưởng khối, phó trưởng khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở năm 2022; đồng thời hướng dẫn Trưởng khối xây dựng Kế hoạch hoạt động của khối và xây dựng Tiêu chí chấm điểm của khối thi đua.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm.

Công tác thi đua khen thưởng của ngành luôn được lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và đáp ứng yêu cầu của ngành. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đối với công tác Thi đua khen thưởng được tăng cường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng của Tỉnh, của Bộ Công Thương được triển khai đến cơ sở kịp thời. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước được nâng cao.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương tiếp tục được tăng cường qua đó làm cơ sở cho việc bình xét thi đua và khen thưởng cuối năm.

Công tác thi đua, khen thưởng thực sự là “đòn bẩy”, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng say làm việc, phát huy tài năng, trí tuệ của mình cống hiến vì mục tiêu chung của toàn ngành. Nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, đem lại hiệu quả cao khi triển khai thực hiện.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác TĐKT vẫn còn những hạn chế, bất cập, đòi hỏi cán bộ làm công tác TĐKT cần tập trung nghiên cứu, quyết liệt tham mưu đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tế cuộc sống; cụ thể:

Tiêu chí thi đua của một số phong trào thi đua chưa cụ thể, nặng về định tính, khó đánh giá, bình xét.

Một số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát huy hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa chưa rộng rãi.

Công tác khen thưởng nhiều lúc chưa kịp thời; chưa thực sự tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái trong công việc.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Một số đơn vị trong ngành chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.

Việc bố trí cán bộ làm công tác TĐKT của Sở và các đơn vị trong ngành là kiêm nhiệm; do vậy, ít thời gian làm công tác TĐKT và cũng ít cơ hội nâng cao nghiệp vụ đã ảnh hưởng đến công tác thi đua khen thưởng của ngành.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ mở rộng đối tượng tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác TĐKT cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM

I/ Công tác thi đua khen thưởng.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng của ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh được triển khai đến cơ sở kịp thời.

- Hướng dẫn các Phòng, đơn vị thuộc ngành thực hiện tốt công tác tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022, bình xét các danh hiệu thi đua, tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành xét và đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc đối tượng xét khen thưởng theo quy định.

- Phát động thi đua trong toàn ngành hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của Bộ Công Thương phát động trong Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua và nội dung giao ước thi đua của ngành đã xây dựng; đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch thi đua khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật đã ký kết;

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua trong toàn ngành theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng trình các cấp công nhận và khen thưởng theo quy định.

II/ Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hợp phần công nghiệp, thương mại trong Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu quyết định Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh như: Phương án xử lý cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; Xây dựng phương án điều chỉnh CCN; triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

- Tập trung phối hợp với các ngành, đơn vị trong công tác tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp của Thái Bình năm 2022.

- Tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Thụy Điển và Na uy do Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 06-16/8/2022; tổ chức các Hội nghị tập huấn về các biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất

xử cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, các nội dung tận dụng các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

- Nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp; theo dõi sát diễn biến thị trường giá cả, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; triển khai công tác kiểm soát bình ổn giá, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu nhân dân, tránh đầu cơ, găm hàng, hàng giả.

- Tham mưu thẩm định thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp; đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng hoàn thiện hạ tầng CCN nhất là trạm xử lý nước thải tập trung và đẩy mạnh XTĐT thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.

- Tập trung, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng; Phối hợp với ngành điện thực hiện chương trình tiết kiệm điện theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và của tỉnh.

- Tiến hành khảo sát thu thập thông tin về năng lực sản xuất của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công, khuyến thương năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Công Thương; đề nghị đơn vị trưởng khối tổng hợp, hoàn thiện báo cáo sơ kết thi đua của Khối./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TB;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Đức Hạnh